

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 1789/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình thực hiện Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Trên cơ sở Quy chế làm việc mẫu do Thủ tướng Chính phủ ban hành, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân, quy định rõ trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân, chế độ hội họp và thông tin báo cáo, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định về quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành, xây dựng và ban hành quy chế làm việc để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với từng địa phương.

Hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, việc điều hành giải quyết công việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và thực hiện

chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo theo Quy chế đã ban hành, phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình công tác theo Nghị quyết đã đề ra.

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự giám sát của HĐND cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống lãng phí, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp.

Trong các nhiệm kỳ vừa qua, nhờ thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, hoạt động quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân các cấp từ huyện đến xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từng bước được cải thiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các Quy chế làm việc mẫu nêu trên

Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2006, đến nay đã hơn 16 năm, căn cứ pháp lý và nhiều nội dung của Quy chế làm việc mẫu không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Bên cạnh đó một số nhiệm vụ liên quan chính quyền các cấp trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước như: cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số... chưa được quy định cụ thể. Do đó cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, tồn tại

Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan theo từng giai đoạn, là cơ sở để Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng Quy chế và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân theo từng cấp hành

chính và phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, việc ban hành Quy chế làm việc mẫu trong thời gian dài, nhưng không điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời, dẫn đến tình trạng mỗi cấp hành chính phải tự rà soát, với quy định của pháp luật để ban hành Quy chế làm việc để phù hợp theo từng địa phương, dẫn đến tình trạng phổ biến là cùng một nội dung nhưng mỗi nơi có cách hiểu và áp dụng khác nhau, chưa đảm tính thống nhất, xuyên suốt hoạt động của nền hành chính (nhất là ở cấp xã) như: chế độ hội họp, chế độ thông tin, báo cáo...

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Đã trải qua hơn 03 nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân các cấp, qua các giai đoạn từ năm 2006 đến nay, nhưng Ủy ban nhân dân các cấp chưa thực hiện việc rà soát, đánh giá để kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc mẫu cho phù hợp.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu ban hành Quy chế làm việc mẫu mới (thay thế Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ) để đảm bảo tính nhất quán giữa nội dung Quy chế với các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo kết quả hực hiện Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu VT.

Huỳnh Nam